

“สุดยอดการสร้างแบรนด์บนเฟซบุ๊กและอินตราแกรม” โดย คุณวิ โอภารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้า เฟซบุ๊ก ประเทศไทย



ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ

“สุดยอดการสร้างแบรนด์บนเฟซบุ๊กและอินตราแกรม”

โดย คุณวิ โอภารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้า เฟซบุ๊ก ประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ เอ็กซิซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ขอเรียนเชิญนักการตลาดและท่านผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “สุดยอดการสร้างแบรนด์บนเฟซบุ๊กและอินตราแกรม” โดย คุณวิ โอภารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้า เฟซบุ๊ก ประเทศไทย ภายในงาน Business Marketing Expo 2016 ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ เวทีกลางงาน Business Marketing Expo 2016 ระหว่าง 11.00 น. – 11.30 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

รายละเอียดหัวข้อ “หลักการสร้างแบรนด์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม”

- แบนด์ที่ตลาดรู้จัก: เข้าใจวิธีสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ที่มากกว่าการเพิ่มไลค์ คอมเมนต์ และแชร์
- แบนด์ที่ตลาดจดจำ: เรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ให้กลุ่มเป้าหมายสนใจและติดตาม
- แบนด์ที่ตลาดไวใจ: วิธีสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าของแบรนด์ ให้นำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในระยะยาว

วิทยากร:

คุณ วิ ทวีภัทร์ โอภารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้า เฟซบุ๊ก ประเทศไทย

วิ โอภารัตน์ วนเวียนอยู่ในวงการ Brand Marketing และ Digital Advertising มาตลอดชีวิตการทำงาน ที่บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย วิทำงานกับแบรนด์วาสลินและโดฟ ก่อนที่จะ เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์โอโม ในช่วงเวลาของเธอ โอโมได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ วิได้ค้นพบโลกอันน่าทึ่งของอินเทอร์เน็ต ในขณะที่กำลังศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจที่ MIT Sloan ซึ่งหลังจากนั้นเธอได้เข้าทำงานกับ Google และใช้ประสบการณ์ด้านการตลาดช่วยผู้ลงโฆษณาในวัยน้อย ในการสร้างธุรกิจออนไลน์ ปัจจุบันนี้ วิทำงานอยู่กับ Facebook ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างความเข้าใจ ในกลุ่มผู้ประกอบการชาวไทย ให้สามารถใช้โฆษณาบน Facebook และ Instagram ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้งาน Business Marketing Expo 2016 ยังมีการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งถือว่าเป็นงานแรกในประเทศไทยที่ได้รวบรวมช่องทางการทำการตลาดตลอดไปจนถึงสื่อทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่กลุ่มผู้ซื้อซึ่งเป็นนักการตลาดในทุกๆ ระดับได้มาพบปะพูดคุยถึงเทคโนโลยีและเรียนรู้การใช้เครื่องมือทางการตลาดเหล่านี้อย่างเป็นทางการและเป็นประโยชน์สูงสุด ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาและเข้าร่วมชมงานได้แล้ววันนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ที่ www.bmxasia.com สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-703-1991 หรืออีเมล info@grandex.co.th